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Stjórn Hídí 

Formaður Halldór Gunnar Victorsson 

Gjaldkeri Ólöf Guðmundsdóttir 

Ritari G.Snorri Ólason 

Meðstjórnandi Sigurður Kolbeinsson 

Fræðslunefnd Svafar Magnússon 

Fræðslunefnd Sigurður Ævarsson 

 

Aðalfundur félagsins var haldinn 4.janúar á teams og 

sennilega alrei verið fleirri eða 45 manns. Og sennilega 

verður hann aftur með þannig hætti þar sem færð og 

veður geta oft verið með ýmsum hætti á þessum tíma. 

Fundurinn gekk vel  og fór fram með hefðbundum 

hætti eins og lög og reglur gera ráð fyrir.  

 



Endurmenntun 2022 

Í ár var ákveðið að sleppa endurmenntun vegna 

aðstæðna í þjóðfélaginu og var fengin samþykki fyrir 

því að aðalfundi félagsins. Rafræn æfing var samt sem 

áður send á alla. 

Hídí hefur á þessu ári sent mail bæði á mótstjóra og 

yfirdómar þar sem að þeir eru beðnir um að láta okkur 

vita hvað betur mætti fara og eins auðvitað það sem 

gott er. Með þessu höfum við fengið mjög fína púnkta 

sem að við höldum saman og vinnum með. Starf 

yfirdómara er alltaf að verða viðameira vegna stærðar 

móta ásamt mörgu öðru. 

Úthlutanir 2022 gengu vel og var óvenju góð dreifing á 

dómurum. Stjórn og fræðslunefnd hittist reglulega 

ásamt stanslausum samskiptum á rafrænan hátt.  

 

Fyrir hönd hídí 

 

Halldór Gunnar Victorsson 

 

 

 

 


